

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 561 /UBND-VHXXH

Kiên Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2020

V/v chủ động cảnh báo, phát hiện  
xử lý nghiêm các hành vi thu gom,  
mua sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi.

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Hiện nay, số doanh nghiệp có đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh là 1.663 đơn vị, với gần 52.685 người lao động tham gia BHXH, thời gian gần đây do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho cuộc sống của hơn 13.971 người lao động (do chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động). Theo quy định của pháp luật hiện hành, sổ BHXH được cấp và giao cho từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH và là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp; việc mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố, thế chấp sổ BHXH là các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay tại một số tỉnh, thành phố (như Bình Dương) lợi dụng tình hình dịch Covid-19 có tình trạng đối tượng mạo danh cơ quan BHXH lập ra các trang Facebook, công khai số điện thoại để rao thu mua, thanh lý sổ BHXH của người lao động trước thời hạn nhằm trục lợi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 2858/VPCP-NC ngày 12/4/2020 về việc thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi. Nhằm chủ động cảnh báo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi thu gom, mua sổ bảo hiểm xã hội, siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

**1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, chủ động, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát nắm tình hình, theo dõi cập nhật thông tin phản ánh của báo chí, người lao động. Chỉ đạo các đơn vị tại địa phương khuyến cáo, cảnh báo người lao động không thực hiện mua bán sổ



BHXH, ký hợp đồng ủy quyền giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần, hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người khác nếu không có lý do chính đáng; thực hiện thanh tra, kiểm tra các trường hợp phát hiện có dấu hiệu mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố, thế chấp sổ BHXH.

## **2. Bảo hiểm Xã hội tỉnh**

Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, nắm tình hình việc thu gom, mua bán sổ BHXH tại địa bàn quản lý, thực hiện đúng quy định của chính sách pháp luật về BHXH, các quy trình nghiệp vụ và chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Chủ động cảnh báo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, mua sổ BHXH, đồng thời siết chặt quy trình tiếp nhận, chi trả các chính sách liên quan đến BHXH, ngăn chặn các đối tượng trục lợi.

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh, huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH để nâng cao nhận thức của người lao động về tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; đồng thời, cảnh báo đến người dân, người lao động để không bị lôi kéo, xúi giục bán hoặc thế chấp, cầm cố sổ BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm,...

## **3. Sở Thông tin và Truyền thông**

Chỉ đạo cơ quan báo, đài tại địa phương phối hợp với các ngành chuyên môn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo đến đông đảo người lao động và Nhân dân về các quy định của pháp luật về BHXH; việc mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố, thế chấp sổ BHXH là các hành vi vi phạm pháp luật.

## **4. Công an tỉnh**

Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân và kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thu gom, mua sổ BHXH để trục lợi, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

## **5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố**

Chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương trên địa bàn tăng cường công tác chủ động rà soát nắm tình hình, theo dõi cập nhật thông tin phản ánh của báo chí, người lao động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng trục lợi, xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không báo cáo.

Nhận được Công văn này đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo này. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, P.VHXXH, P.TH;
- Lưu: VT, nvthanh.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Bình**

KIÊN GIANG